

Số: /BC-UBND

Trà Bình, ngày 27 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả triển khai mô hình “Dân vận khéo” năm 2024 Mô hình “Nhóm hộ liên kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện công văn số 1933-CV/HU ngày 20/9/2024 của Huyện ủy Trà Bồng về việc xét công nhận mô hình “ Dân vận khéo” các cấp năm 2024.

Thực hiện kế hoạch số 74/KH-UBND , ngày 08/7/2024 của UBND xã về xây dựng và triển khai mô hình “ Nhóm hộ liên kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi.

Nay UBND xã Trà Bình báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện mô hình “ Nhóm hộ liên kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi cụ thể như sau:

I.. Khái quát tình hình chung của địa phương:

Xã Trà Bình có tổng dân số 1.502 hộ /5.665 khẩu, được phân thành 04 thôn, có tổng diện tích tự nhiên là 2.184,02 ha.

- Tổng diện rừng và đất chưa thành rừng: 1.446,857 ha. Trong đó: Diện tích rừng: 940,09 ha; Rừng tự nhiên (rừng gỗ):16,66 ha; Rừng trồng: 923,43ha.

- Diện tích thành rừng: 529,70 ha. Diện tích đã trồng rừng đạt tiêu chí thành rừng: 506,76 ha; Diện tích khoanh nuôi tái sinh: 1,49 ha; Diện tích khác: 21,45 ha.

- Diện tích rừng và diện tích chưa thành rừng theo chức năng: Phòng hộ: 146,65 ha, trong đó: Diện tích rừng: 102,17 ha. Rừng tự nhiên (rừng gỗ): 14,39 ha; Rừng trồng: 87,78 ha.

- Độ che phủ rừng năm 2024: Bao gồm cây phân tán 43,14 % .

Trên địa bàn xã có diện tích rừng trồng tập trung rất lớn, địa hình nhiều nơi còn hiểm trở, núi cao, giao thông đi lại nhiều vùng còn khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì hạn, kiệt kéo dài nên luôn là địa bàn điểm nóng về cháy rừng; Dân cư trên địa bàn đời sống còn nhiều khó khăn, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp và còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tự nhiên, nhu cầu về đất để trồng cây nguyên liệu của nhân dân cao, tình trạng xâm canh, chặt phá, lấn chiếm đất quy hoạch cho phòng hộ trái phép để trồng cây nguyên liệu vẫn còn xảy ra; ý thức của người dân chưa tích

cực tham gia bảo vệ rừng. Bên cạnh đó nhiều diện tích rừng trồng lại không có mạng lưới điện thoại phủ sóng nên rất khó khăn về thông tin liên lạc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của chủ rừng và cơ quan chức năng, nên trong những năm qua khu vực này luôn là điểm nóng về cháy rừng.

Các lực lượng quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của cơ quan chức năng các cấp gồm: Kiểm lâm địa bàn xã, Tổ, đội PCCC xã nghĩa vụ ở các thôn, Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững xã, để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; trong quá trình thực hiện, có sự phối hợp giữa lực lượng Công an xã và lực lượng dân quân của Ban Chỉ huy Quân sự xã để thực hiện các đợt tuần tra, truy quét các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp theo kế hoạch. Chính quyền địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm duy trì phát triển diện tích rừng tự nhiên hiện có, nên thực tiễn đặt ra đối với công tác quản lý bảo vệ rừng là phải phát huy được lực lượng tại chỗ ngay tại địa bàn của thôn và các chủ rừng. Thực tế cho thấy, một số vụ cháy rừng đã được người dân phát hiện và báo cáo cho chính quyền địa phương biết, huy động lực lượng kịp thời. Do đó, việc phát huy vai trò của các lực lượng bảo vệ rừng của xã và cộng đồng dân cư tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng là một nhiệm vụ, giải pháp cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Xuất phát từ thực tế về mục đích công tác quản lý bảo vệ, và phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng của đất nước nói chung và xã Trà Bình nói chung và thôn Bình Tân nói riêng. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCC vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là nhiệm vụ lâu dài, quan trọng nhằm phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công tác Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng chưa được quan tâm của các thôn và cộng đồng dân cư; nhận thức của các chủ rừng, của nhân dân, cộng đồng dân cư về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng còn hạn chế, chủ yếu là giao cho lực lượng cơ quan chức năng, và chính quyền địa phương các cấp nên công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn nhiều nguy cơ và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, Qua các năm vụ việc cháy rừng xảy ra nhiều gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của người dân.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của các lực lượng bảo vệ rừng từ nhân dân trên địa bàn xã và của nhóm hộ có diện tích rừng liền kề.

UBND xã Trà Bình đã triển khai tổ chức thực hiện mô hình “ Nhóm hộ liền kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân.

Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện mô hình:

Thuận lợi: Mô hình luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND quan tâm và chỉ đạo, nhận được sự hưởng ứng của hộ dân có diện tích rừng liền kề, sự tham gia tích cực của các thành viên ban nhân dân thôn Bình Tân.

Khó khăn: Diện tích rừng trồng và đất lâm nghiệp rộng, đường đi lại rất còn khó khăn; Một phần diện tích rừng trồng chưa được phủ sóng điện thoại nên khó khăn trong việc thôn tin liên lạc.

- Tinh thần trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn chưa cao.

- Người dân tham gia nhóm hộ liền kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR trên tinh thần tự nguyện, chưa có chế độ hỗ trợ nên sự nhiệt tình của một số người còn hạn chế.

- Các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, thường manh động, liêu lĩnh, có thái độ hung hãn nên một số người dân còn chưa mạnh dạn hoạt động khi tham gia nhóm.

II. Công tác xây dựng mô hình

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

UBND xã đã thực hiện đánh giá khảo sát và có tờ trình đăng ký gửi UBND huyện, Đảng ủy xã Trà Bình với tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 22/5/2024 về việc đăng ký mô hình “ Dân vận khéo” năm 2024.

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 08/7/2024 của UBND xã Trà Bình về việc xây dựng và triển khai mô hình “ Nhóm hộ liền kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình.

Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND xã Trà Bình về việc thành lập mô hình “Nhóm hộ liền kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình.

Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND xã Trà Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình “Nhóm hộ liền kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình.

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của UBND xã Trà Bình về việc Ban hành quy chế hoạt động của mô hình “Nhóm hộ liền kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình.

2. Kết quả xây dựng và thực hiện mô hình dân vận khéo

UBND xã đã định hướng cho Thôn Bình Tân nhằm vận động nhân dân có diện tích rừng liền kề tham gia mô hình để phát huy mỗi người dân là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Qua khảo sát hiện trạng rừng trên địa phương, nơi có nguy cơ cháy rừng xảy ra nhiều nhất, thôn Bình Tân đã đề xuất chọn xứ rừng Sinh Cỏ May tại thôn Bình Tân và vận động 10 hộ dân có diện tích rừng liền kề tham gia mô hình.

Ngày 19/7/2024 UBND xã đã tổ chức ra mắt mô hình. Chỉ đạo cho Tổ trưởng mô hình đồng thời là Trưởng thôn dự thảo quy chế hoạt động của tổ để tham mưu UBND xã ban hành quyết định quy chế hoạt động của mô hình. Trên cơ sở đó Tổ trưởng mô hình tổ chức họp thành viên trong tổ phân công nhiệm vụ về lịch tuần tra kiểm tra khu vực rừng của nhóm hộ nói riêng và diện tích rừng khác trong phạm vi thôn Bình Tân nói chung.

Kết quả từ ngày thành lập Mô hình đến nay trên địa bàn xã nói chung và khu vực Sinh Cỏ May thôn Bình Tân không có xảy ra vụ cháy rừng nào.

Mô hình dân vận khéo đã tạo được sự lan tỏa nâng cao tính đoàn kết chung lòng trong nhân dân, cùng nhau thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng được giữ vững và ổn định hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện mô hình dân vận khéo trong việc vận động các chủ rừng có diện tích liền kề tham gia mô hình “Nhóm hộ liền kề tham gia bảo vệ rừng và PCCCR” tại thôn Bình Tân xã Trà Bình./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Đảng ủy xã;
- CT, các Phó chủ tịch;
- Mặt trận và các hội đoàn thể xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Võ Sỹ Phi